

*

Số 19 - HD/ĐUK

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTGTU, ngày 24/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về "Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019", Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn chi, đảng uỷ cơ sở thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị. Nhận thức rõ tác động của tình hình thế giới đến nền kinh tế và sự phát triển của đất nước, của tỉnh.

2. Tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trước những thành tựu phát triển trong năm 2018; sự đồng thuận nhất trí cao về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước năm 2019; cổ vũ ý trí quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy nội lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, chủ động, tích cực tham gia tiến trình hội nhập quốc tế.

3. Công tác tuyên truyền cần triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh gắn với tiến trình vận động của nền kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, lồng ghép với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, tỉnh, cơ quan, đơn vị theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền những thành tựu của đất nước, của tỉnh trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau:

*** Về Kết quả năm 2018:**

- *Đối với trong nước:* Tuyên truyền, làm rõ kết quả đạt được: Hoàn thành 12 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát. Chất lượng tăng trưởng ngày càng cải thiện, mô hình tăng trưởng dịch chuyển sang chiều sâu. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát ở mức 3,54%. Tăng trưởng GDP đạt 7,08%, vượt chỉ tiêu 6,7%. Quy mô kinh tế, thu nhập bình quân đầu người tăng hơn trước. Các chính sách, chế độ đối với người có công, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới giảm. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được đẩy mạnh, năng suất lao động được cải thiện. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; văn hóa, thể dục, thể thao; đổi mới giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người; phát triển khoa học, công nghệ, phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo đạt nhiều kết quả tích cực. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu có nhiều tiến bộ. Cải cách hành chính, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

- *Đối với tỉnh Phú Thọ:* Kinh tế - xã hội đạt được kết quả khá toàn diện, với 12/12 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, kết cấu hạ tầng trọng điểm được chú trọng hoàn thiện, thu hút nhiều tập đoàn kinh tế lớn vào đầu tư. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 8,34% so với năm 2017; tổng sản phẩm GRDP ước đạt 57.352 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 1,33 tỷ USD; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 26,58 nghìn tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.341 tỷ đồng. Toàn tỉnh có thêm 20 xã và 109 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo còn 7,4%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40,8 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 63,5%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 73,6%. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn tiếp tục được nâng lên; số trường đạt chuẩn quốc gia đạt 75%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì và có nhiều khởi sắc; giá trị Di sản "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" và "Hát Xoan Phú Thọ" được bảo tồn, phát huy. Hệ thống y tế được củng cố, y tế ngoài

công lập có bước phát triển cả về mạng lưới và chất lượng khám, chữa bệnh. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan trong hệ thống chính trị được tăng cường.

Bên cạnh việc phản ánh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền cần làm rõ những khó khăn, thách thức, khuyết điểm, hạn chế và phương hướng khắc phục: Tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế từng bước được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới, khả năng chống chịu trước những biến động bên ngoài còn hạn chế. Tình hình sản xuất, kinh doanh nhiều lĩnh vực còn khó khăn, vướng mắc, chậm được tháo gỡ. Việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gặp nhiều khó khăn về nguồn lực; một số công trình dự án chậm tiến độ. Xuất khẩu của các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế trong nước vẫn còn tồn tại, hạn chế, tỷ lệ còn thấp so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bị thiên tai còn cao; nguy cơ tái nghèo lớn. Tình hình an ninh trật tự tại một số địa bàn diễn biến phức tạp, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ chưa được ngăn chặn...

*** Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019:**

- Tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 37-KL/TW, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 08/11/2018 của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 30/11/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 37-KL/TW; Nghị quyết số 15-NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019. Phân tích tình hình bối cảnh trong nước và thế giới năm 2019, những thuận lợi, khó khăn tác động trước mắt và lâu dài đến nền kinh tế nước ta. Phản ánh toàn diện các mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các cấp trong tỉnh, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu đã đề ra với quyết tâm cao nhất.

- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt giai đoạn 2016 - 2020.

2. Tiếp tục tuyên truyền nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là những nghị quyết ban hành trong năm 2018 và nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII:

- Tuyên truyền, phổ biến chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 30/11/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW), trong đó:

Tập trung tuyên truyền mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước...

Tuyên truyền 5 chủ trương lớn, 3 khâu đột phá được Ban Chấp hành Trung ương xác định: Hoàn thiện thể chế phát triển bền vững kinh tế biển, ưu tiên hoàn thiện hành lang pháp lý, đổi mới, phát triển mô hình tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh quốc tế của các ngành kinh tế biển, các vùng biển, ven biển...Phát triển khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực biển chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, khoa học, công nghệ mới, thu hút chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu, nhân lực chất lượng cao. Phát triển hạ tầng đa mục tiêu, đồng bộ, mạng lưới giao thông kết nối các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, các khu công nghiệp, khu đô thị, các vùng biển với các cảng biển dựa trên hệ sinh thái và tự nhiên, kết nối chiến lược Bắc - Nam, Đông - Tây giữa các vùng trong nước và với quốc tế.

- Thông tin, tuyên truyền những đóng góp của ngành du lịch đối với nền kinh tế; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành, lĩnh vực khác và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

- Tuyên truyền Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, gắn với công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

3. Tuyên truyền nội dung các kỳ họp Quốc hội; các phiên họp thường kỳ Chính phủ; thông tin các nghị quyết, luật mới được Quốc hội thông qua và các chính sách mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Tuyên truyền việc tiếp tục chỉ đạo cải tiến, đổi mới nội dung, chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhất là trong công tác giám sát, quyết định các vấn đề của địa phương theo thẩm quyền, chất lượng các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, nâng cao trách nhiệm của người đại biểu HĐND các cấp.

4. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện những chính sách, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam, trình độ phát triển của nền kinh tế; kết quả thực hiện cải cách chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) để đánh giá chất lượng và năng lực quản lý kinh tế của các tỉnh, thành trong cả nước. Nhấn mạnh quá trình xây dựng Chính phủ kiến tạo, cải cách hành chính, hành trình khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu quốc gia, thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam; thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt.

5. Tuyên truyền hội nhập quốc tế

- Tiếp tục tuyên truyền quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta: Nghị quyết số 06-NQ/TW, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế; tinh thần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc; bối cảnh mới trong nước, quốc tế năm 2019 tác động đến quá trình hội nhập của Việt Nam.

Tuyên truyền việc mở rộng hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Phú Thọ; việc triển khai các thỏa thuận quốc tế đã được ký kết giữa tỉnh với các địa phương của cả nước và các tổ chức quốc tế. Công tác thông tin đối ngoại, đẩy mạnh quảng bá hai Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại với đồng bào trong, ngoài nước và bạn bè quốc tế.

- Hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước ta, hoạt động ngoại giao nhân dân tiêu biểu, Việt Nam đăng cai tổ chức các Hội nghị quốc tế, tham gia ASEM, APEC, cộng đồng ASEAN...; những nỗ lực hoàn thành khuôn khổ pháp lý, chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU.

- Đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác kinh tế đa phương và tự do hóa thương mại thông qua quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và 6 quốc gia mà ASEAN đã ký hiệp định thương mại tự do với các nước tham gia chiếm một nửa dân số thế giới và 1/3 kim ngạch thương mại toàn cầu.

- Việt Nam ủng hộ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc, nhiệm kỳ 2020 - 2021: Vai trò, những lợi ích đối với quốc gia; cơ hội để nâng cao vị thế trên trường quốc tế và đề xuất, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến khu vực, thế giới.

- Tiếp tục tuyên truyền các nội dung về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đem lại lợi ích cụ thể cho tất cả các nước tham gia sau khi có hiệu lực vào năm 2019. Với Việt Nam, CPTPP thúc đẩy xu hướng hợp tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hiệp định sẽ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường lớn như Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu phát triển. Lợi ích mang tính lâu dài là giúp Việt Nam hoàn thiện thể chế, cơ chế trong nước, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Là nước tham gia từ đầu thì Việt Nam sẽ có lợi thế hơn trong việc bảo vệ các lợi ích của mình.

6. Phản ánh thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, việc làm, y tế, các chính sách an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bài trừ các tệ nạn xã hội; an toàn giao thông, phòng, chống và ứng phó có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu.

7. Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; cổ vũ tinh thần lao động sáng tạo, ý chí vượt khó, ý thức tự cường của doanh nghiệp và mọi tầng lớp Nhân dân; phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực.

8. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội nước ta, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

- Chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp nảy sinh.

2. Các đoàn thể trong Khối

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

3. Các chi, đảng ủy cơ sở

Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của ngành, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

** Riêng các chi bộ, đảng bộ trong cơ quan tuyên truyền:* Ngoài nhiệm vụ trên, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường viết tin, bài phản ánh tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và khí thế thi đua lao động sản xuất của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh; phản ánh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Các chi bộ, đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong các báo cáo định kỳ năm 2019.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Tuyên giáo T.U (b/c),
- Ban Đảng, VP, đoàn thể Khối,
- Các chi, đảng ủy cơ sở,
- Lưu BTG, VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ



Lê Trường Giang